

ครบทุกรร สดทุกเรื่อง <http://www.khaosod.co.th>

ข่าวสด

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 16 ฉบับที่ 5,807 ราคา 8 บาท

กระดานข่าว

■...รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่ มฟล.กำหนดจัดการสัมมนาปรัชญาขงจื้อเรื่อง “มันใจ มันคง สู่อากาศด้วยปรัชญาขงจื้อ” ในวันที่ 4 พ.ย.นี้ เวลา 12.00-17.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล. ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงปรัชญาขงจื้อและนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมบรรยายในหัวข้อ “แก่นแท้ของปรัชญาขงจื้อและการใช้ชีวิตอย่างมันใจ มีความสุขด้วยปรัชญาขงจื้อ”, “การสร้างสันติสุข ด้วยปรัชญาขงจื้อ” และ “ข้อคิดเตือนใจวัยหนุ่มสาวด้วยปรัชญาขงจื้อ” ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำรองที่นั่งที่ โทร.0-5391-6392 หรือ www.mfu.ac.th/center/cas

■... นายเจริญ เทาะเวชพงษ์ ผอ.ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราชบุรีบูรณะ (สบข.ราชบุรีบูรณะ) เปิดเผยว่ สบข.ราชบุรีบูรณะ เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2549 ระดับที่เปิดสอน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้เรียนที่ไม่จบหลักสูตร ม.3 ม.6 ปวช. สามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนวิชาได้ รับสมัครตั้งแต่วันที่-31 ต.ค. นอกจากนี้ยังเปิดอบรมทักษะอาชีพให้

แก่นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ เช่น การแปรรูปสมุนไพร-แกมิกซ์ การทำพวงกุญแจลูกปัดและคริสตัล การนวดแผนไทย คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นต้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สบข.ราชบุรีบูรณะ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ อาคาร 3 ชั้น 3 โทร.0-2428-1558-9 โทรสาร 0-2428-1558

■...นายสมโภช สหกร ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี (สนจ.ลพบุรี) เปิดเผยว่ ตั้งแต่นั้นปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา สนจ.ลพบุรีได้ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) ของ จ.ลพบุรี โดยได้รับมอบหมายให้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยวิธีชีวภาพ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากสภาพจริง และมีองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การทำอาชีพจริง สนจ.ลพบุรีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกร เน้นการเรียนรู้จากของจริง คือการใช้สารเคมีใดๆ ในการปลูกข้าว คำนึงถึงการลดต้นทุนการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรมีสุขภาพดี ลดต้นทุนการทำน้ ซึ่งพบว่าทุกแปลงการผลิตสามารถลดต้นทุนได้ และบางแปลงได้ผลผลิตข้าวมากกว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง โดย สนจ.ลพบุรีจะได้ดำเนินการวิจัย อนุรักษ์ความรู้เพื่อขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ของ จ.ลพบุรีต่อไป